



### บทอ่านที่ 1

กจ 22:30,23:6-11

ในครั้งนั้น... เปาโลทราบว่ สมาชิกส่วนหนึ่งของที่ประชุมเป็นชาวสะดูสีและอีกส่วนหนึ่งเป็นชาวฟาริสี จึงตะโกนขึ้นในสภาว่ “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นชาวฟาริสี เป็นบุตรของชาวฟาริสี ข้าพเจ้าถูกลอบสวนก็เพราะเรื่องความหวังในการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย” เมื่อเปาโลกล่าวเช่นนั้น ก็เกิดการถกเถียงกันระหว่างชาวฟาริสีกับชาวสะดูสี ที่ประชุมจึงแตกแยก เพราะชาวสะดูสียืนยันว่ไม่มีกรกลับคืนชีพและไม่มีทั้งทูตสวรรค์และจิต แต่ชาวฟาริสีเชื่อว่มี

เกิดความโกลาหลอย่างรุนแรงในที่ประชุม ธรรมจารย์บางคนที่เป็นชาวฟาริสีจึงลุกขึ้นโต้แย้งว่ “เราไม่พบว่ชายผู้มีความผิดอันใด เป็นไปได้มิใช่หรือ ที่จิตหรือทูตสวรรค์ได้พูดกับเขา?” ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นผู้บัญชาการกองพันกลัวเปาโลจะถูกจิกเป็นชิ้น ๆ จึงสั่งทหารให้ลงไปนำเปาโลออกจากที่ประชุมเข้าไปในค่ายทหาร

คืนต่อมา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาประทับยืนใกล้เปาโล ตรัสว่ “ทำใจดี ๆ ไว้ เจ้าได้เป็นพยานยืนยันถึงเราที่กรุงเยรูซาเล็มอย่างไร เจ้าจะต้องเป็นพยานที่กรุงโรมอย่างนั้นด้วย”

### พระวรสาร

ยน 17:20-26

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นเมืองบน กาวานว่ “ข้าพเจ้าอธิษฐานกาวานามิใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้า เพราะว่เขาของเขาด้วย ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานกาวานา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้า โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามา พระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้ให้แก่เขา เพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ข้าพเจ้าอยู่ในเขา และพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์ โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา และพระองค์ทรงรักเขาเช่นเดียวกับที่ทรงรักข้าพเจ้า ข้าแต่พระบิดา ผู้ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าทุกแห่งที่ข้าพเจ้าอยู่ เพื่อเขาจะได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ ซึ่งพระองค์ประทานให้แก่ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้า ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก ข้าแต่พระบิดา ผู้ทรงเที่ยงธรรม โลกไม่ได้รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าได้รู้จักและคนเหล่านี้ทราบว่ พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าได้บอกให้เขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะบอกให้รู้ต่อไป เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขา และข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขาด้วยเช่นกัน”



องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์และสร้างสิ่งสร้างทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งดี แม้ว่มนุษย์และสิ่งสร้างเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในรูปลักษณะใด ๆ ก็ตาม พระองค์ก็ยังมีพระประสงค์ให้สิ่งสร้างเหล่านี้มีภารกิจในการส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน เอื้อเฟื้อต่อกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประกาศพระเกียรติมงคล ซึ่งหมายถึงความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการดำเนินสถานภาพของชีวิตตน และทำให้ง่เกิดผลในทุกกิจการอย่างสูงสุดตามพระประสงค์ของพระองค์ เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอ

พฤษภาคม  
16  
พฤษภาคม

สัปดาห์ที่ 7  
เทศกาลปัสกา

สดค 16:1-2,7-8,  
9-10,11

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 3

